

ประจำวันที่ 3 - 9 เมษายน 2556

รัฐตั้งผู้ผลิต-ผู้ค้าข้าว'ร่วมไทยแลนด์ไรซ์โชว์'

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มีกำหนดจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐ จากประเทศผู้ผลิตและส่งออก ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการค้าข้าว นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและค้าข้าว รวมทั้งสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศรวมประมาณ 500 คนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมงาน

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้การค้าข้าวของอาเซียนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเซียน เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ขาย และคนกลางจากทั่วโลก เพราะไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการค้าข้าวของอาเซียนและมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่งออก ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้เพื่อเน้นการมองอนาคตการค้าข้าวของโลกในมุมมองต่างๆ โดยเฉพาะศักยภาพในการผลิตและการส่งออกข้าวของอาเซียน รวมทั้งมีการหารือร่วมกันถึงภาวะการตลาดการค้าข้าวของเอเชีย แนวทางและกลยุทธ์ด้านการตลาดข้าวไทย แนวโน้มตลาดข้าวอินทรีย์และกลยุทธ์ในการบุกตลาดสหภาพยุโรป (อีียู) ขณะเดียวกันจะมีการหารือถึงสถานการณ์และแนวโน้มการค้าข้าวโลก รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าข้าว โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังได้เน้นการเผยแพร่ข้าวของไทย โดยจะเป็นการแสดงตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆ เพื่อแสดงความหลากหลายของข้าวไทย จากแหล่งผลิตทั่วประเทศ นวัตกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอเกี่ยวกับข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูกข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ รวมทั้งรับทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"ในงานนี้จะเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจการค้าในระหว่างการประชุมสัมมนาด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ส่งออกข้าว ได้พบปะเจรจาการค้า ซึ่งจะพัฒนานำไปสู่การซื้อขายข้าวที่เป็นรูปธรรมในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะใช้เวทีการสัมมนาครั้งนี้ ทำการเจรจาการค้าข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ กับรัฐบาลต่างประเทศที่เข้าร่วม" นางปราณีกล่าว

ก่อนหน้านี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลปี 2556 คาดว่าจะระบายข้าวออกไปได้อีก 6-7 ล้านตัน จะเป็นการระบายผ่านรูปแบบจีทูจี ขณะนี้มีรัฐบาลต่างประเทศที่สนใจซื้อข้าวจากไทยเพิ่มเติม คือไนจีเรีย และประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งตนจะเดินทางไปทำตลาดแอฟริกาช่วงกลางปีนี้ ดังนั้นจะเห็นว่าการระบายข้าวของรัฐบาลยังเป็นเรื่องใหญ่ การจัดงานดังกล่าวก็น่าจะช่วยให้มา กรุงเทพมหานครออนไลน์

"บุญทรง"ไม่สนลดยอดขายข้าวจีทูจี ฟุ้งโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนไม่เกิน 8 หมื่นล้านบาท

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลปี 2556 ว่า จะสามารถระบายข้าวออกไปเพิ่มเติมอีกประมาณ 6-7 ล้านตัน ไม่รวมกับการระบายข้าวปี 2555 ที่ทำสัญญาขายข้าวรัฐต่อรัฐ (G to G) ไปแล้ว 7.3 ล้านตัน โดยการระบายข้าวเพิ่มอีก 6-7 ล้านตันนั้น จะเป็นการระบาย

ผ่านรูปแบบ G to G ซึ่งขณะนี้รัฐบาลต่างประเทศที่สนใจซื้อข้าวจากไทยเพิ่มเติมคือ ไนจีเรีย กับแอฟริกาใต้ ซึ่งตนจะเดินทางไปทำตลาดแอฟริกาช่วงกลางปีนี้

นอกจาก นี้จะมีการระบายข้าวสารให้กับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย รวมทั้งอาจจะขายให้ห้องการค้าคลังสินค้า (อ.ค.ส.) โดยให้เป็นคู่สัญญากับบริษัทวิสาหกิจจีนในการผลิตข้าวถุงเพื่อส่งออก และการระบายให้กับภาคเอกชนภายในประเทศผ่านวิธีประมูล ซึ่งวิธีนี้กำลังรอดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการระบายข้าวผ่านการประมูล

สำหรับ สถานะล่าสุดของการส่งเงินคืนกระทรวงการคลัง จากการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลตั้งแต่กลางปี 2555 จนถึงปัจจุบัน กรมการค้าต่างประเทศสามารถส่งเงินคืนได้แล้ว 113,000 ล้านบาท แบ่งเป็น การระบายข้าวในสต็อกเก่าปี 2554 จำนวน 18,000 ล้านบาท และข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2554/55 อีก 80,000-90,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถส่งเงินคืนให้กับกระทรวงการคลังได้ตามแผน เพราะในการรับจำนำข้าวฤดูกาล 2556/57 จะไม่มีการขออนุมัติวงเงินจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่ม หรือมากกว่าเงินกู้ 410,000 ล้านบาทที่ ครม.อนุมัติก่อนหน้านี้ โดยจะใช้เงินจากการระบายข้าวและเงินหมุนเวียนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มารับจำนำข้าวทั้งหมด

นายบุญทรงกล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลจะระบายข้าวขาดทุนปีละ 250,000 ล้านบาทนั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายในสภา และมีนักวิชาการหยิบยกตัวเลขขาดทุนดังกล่าวมาพูดเสมอนั้น "เป็นข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน" เนื่องจากเป็นการนำเอกสารที่กระทรวงการคลังทำขึ้นมาพิจารณาในการประชุมอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งตัวเลขขาดทุน 250,000 ล้านบาทนั้น เป็นการนำข้อมูลตั้งแต่ปี 2546 มีทั้งหมด 15 โครงการ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ

โดยในเอกสารตัวเลขดังกล่าว ใช้วงเงิน 400,000 กว่าล้านบาท แต่ระบายออกไปได้เม็ดเงิน 200,000 ล้านบาท ทำให้นำมาหักตัวเลขและนำมาโจมตี ทั้งที่ความเป็นจริงต้องนำสต็อกสินค้าเกษตรที่คงเหลือมาคำนวณด้วย อีกทั้งตัวเลขจากโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลปัจจุบันดำเนินการคือ โครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 ก็เป็นแค่ตัวเลขเพียงส่วนเดียว คือ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูกาล ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดจนจบโครงการรับจำนำนาปี

"ผมขอยืนยันว่า การระบายข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะขาดทุนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือไม่มากกว่าโครงการประกันรายได้ที่รัฐบาลชุดก่อนใช้" นายบุญทรงกล่าว

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

“พาณิชย์” จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานฟู้ดเด็คซ์ที่ญี่ปุ่น

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้จัดผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าฟู้ดเด็คซ์ เจแปน 2556 (Foodex Japan 2013) ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องใช้นานาชาติประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเข้าร่วมงานกว่า 2,391 ราย จาก 72 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 73,000 คน เช่น สหรัฐฯ อิตาลี สเปน เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น โดยงานครั้งนี้ มีผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าร่วมงาน 1 ราย คือ บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด

ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว นับเป็นโอกาสดีของกรมฯ ที่ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวไทยให้แก่ผู้ค้าข้าว ผู้ค้าปลีก และผู้ประกอบการในแวดวงค้าข้าว เพื่อขยายตลาดข้าวไทยให้เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติได้มากขึ้น ซึ่งภายในงานกรมฯ ได้แจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย เช่น แผ่นพับ แผ่น DVD วิธีการหุงข้าวไทย และผ้ากันเปื้อน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าเยี่ยมชมบูทอีกด้วย นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ของการบริโภคข้าวไทย รวมถึง

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นเห็นว่าข้าวไทยสามารถบริโภคร่วมกับอาหารญี่ปุ่นได้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าเยี่ยมชมนูหจำนวนมาก

ทั้งนี้ แม้ญี่ปุ่นจะสามารถผลิตข้าวเพื่อบริโภคได้เองในประเทศ แต่ยังมีโอกาสที่ไทยจะขายข้าวหอมมะลิไทย และข้าวไทยได้อีก เนื่องจากมีชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจำนวนมาก ซึ่งชาวเอเชียเหล่านี้นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทย และข้าวไทย ดังนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีคุณภาพดี จึงควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจร้านอาหารเอเชียในญี่ปุ่นมีจำนวนมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีของข้าวไทยในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในญี่ปุ่นด้วย

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

บีบพาณิชย์ขายข้าวหมื่นล้านจ่ายหนี้ธกส.

นายสุวัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในการรับจำนำข้าวนาปรังรอบ 2 ธ.ก.ส.พร้อมจะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทันทีที่ได้รับใบประทวน ไม่สะดุด เพราะได้เตรียมสภาพคล่องไว้แล้ว โดยคาดว่าจะมีข้าวเข้าโครงการ 7 ล้านตัน ใช้เงิน 1.05 แสนล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินในการรับจำนำ จะมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินที่ ครม.อนุมัติไว้รับจำนำข้าวในปี 2555/2556 จำนวน 2.4 แสนล้านบาท ซึ่งมียอดรับจำนำล่าสุดกว่า 1.8 แสนล้านบาท ทำให้ยังเหลือวงเงินอีกประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะต้องหาเงินกู้มาให้ ธ.ก.ส. ระหว่างรอเงินกู้ดังกล่าว ธ.ก.ส.จะสำรองเงินจ่ายก่อน แต่ไม่เกินวงเงินที่ สบน.จะหามาให้ และได้ค่าตอบแทนเฉลี่ย 4%

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวและนำเงินส่ง ธ.ก.ส.อีกเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท ทำให้มีเงินหมุนเวียนรอบนี้อีก 5-6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยคืนเงินจากการระบายข้าวให้ ธ.ก.ส. มากกว่า 1 แสนล้านบาท โดยบางส่วนนำไปใช้หนี้โครงการเก่า แต่ส่วนใหญ่จะใช้หมุนเวียนในโครงการใหม่

นายบุญไทย แก้วขันตี รองกรรมการผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 มี.ค. กระทรวงพาณิชย์คืนเงินค่าข้าวให้ ธ.ก.ส. เป็นเงิน 103,295 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินค่าข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/2555 และปี 2555/2556 จำนวน 82,592 ล้านบาท และค่าข้าวสารเก่าที่ค้างในสต็อก 20,703 ล้านบาท และสิ้นเดือน ก.ย. จะคืนเงินค่าข้าวอีก 7.5 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท รวมกับสภาพคล่อง ธ.ก.ส.อีก 2 แสนล้านบาท ทำให้ ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องพอในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2556

นายบุญไทย ระบุว่า วันที่ 5 เม.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสรุปผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเพื่อที่รัฐบาลจะได้ตั้งบชดใช้หนี้ให้ ธ.ก.ส. ในช่วง 4 ปีงบประมาณข้างหน้า โดยปัจจุบันรัฐบาลมีหนี้ค้างในโครงการรับจำนำกับ ธ.ก.ส. 1 แสนล้านบาท และจะทยอยคืนระหว่างปีงบ 2557-2559

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากได้รับมอบหมายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. และกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับเงินหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ทำให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีสภาพคล่องเพียงพอที่ใช้ในโครงการ

[ที่มา โพสต์ทูเดย์](#)

ธ.ก.ส.รื้อสูตรจำนำข้าวกลับไปใช้รูปแบบเดิม จำกัดปริมาณและวงเงิน

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวเปลือกอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นโดยที่ไม่เป็นภาระงบประมาณที่มากเกินไป เนื่องจากหากปล่อยไว้ก็จะต้องใช้เงินเกินกว่าเพดานที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้ใช้เงินหมุนเวียนภายใน 5 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ใกล้เต็มวงเงินแล้วเหลือเพียงส่วนของเงินกู้อีก 4-5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

ส่วนเงินที่จะได้จากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลก็ยังไม่แน่นอนจะได้รับเงินเข้ามาเมื่อใด และเท่าไร ดังนั้น การทำโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ยกเลิกอย่างแน่นอนนั้นควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มี ภาระลดลง และเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์แท้จริง ป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ หรือมีการเวียนเทียนจำนำข้าว เหมือนที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางที่ศึกษามีทั้งการจำกัดปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยในอดีตก็เคยมีการจำกัด ปริมาณข้าวแต่เพิ่งมายกเลิกเมื่อปีก่อนที่รับจำนำทุกเม็ด ซึ่งจากตัวเลขการเพาะปลูกของกระทรวงเกษตรนั้นพบว่า ชาวนาปลูกข้าวได้เฉลี่ย 5.4 ตันต่อรายเท่านั้น เพราะภาคอีสาน และภาคอื่นจะปลูกข้าวปีละครั้ง ต่างจากภาคกลาง 10-15 จังหวัดที่ปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง ทำให้มีปริมาณข้าวมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3 เท่า

“การขอความร่วมมือให้ลดการปลูกข้าวเหลือปีละ 2 ครั้ง และจำกัดรับจำนำแค่ 2 รอบก็ช่วยลดปริมาณข้าว ลงไปได้ระดับหนึ่ง และในครั้งที่ไม่รับจำนำข้าวอายุสั้น 90-100 วันก็ช่วยสกัดออกไปอีกจำนวนหนึ่ง แต่บางรายก็ยัง มีการนำข้าวมาจำนำมากจนผิดปกติดูอยู่ดี จึงควรจำกัดไปเลยเช่น ไม่เกิน 20 หรือ 25 ตันต่อราย” แหล่งข่าวกล่าว หรือ อีกแนวทางหนึ่งอาจใช้วิธีกำหนดวงเงินที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่เกินรายละ 3-5 แสนบาท ซึ่งก็เคยใช้มาในอดีต เช่นกัน โดยเห็นว่าตัวเลข 3 แสนบาทต่อรายมีความเหมาะสมที่สุด เพราะ 5 แสนบาทต่อรายนั้นอาจจะสูงเกินความ เป็นจริง และมีเพียง 10% ของเกษตรกรเท่านั้นที่มีข้าวในครอบครองมูลค่ามากกว่า 5 แสนบาท

ทั้งนี้ ทั้ง 2 แนวทางน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าจะไปปรับลดราคาจำนำข้าวที่ครั้งนี้ก็พยายามจะปรับ ลดลงแล้วแต่ทำไม่ได้ เพราะเกษตรกรไม่ยินยอม และราคาเมื่อขึ้นแล้วมักจะลดลงยาก แต่เงื่อนไขที่กำหนดใน โครงการรับจำนำใหม่เป็นวิธีทางปฏิบัติที่น่าจะสามารถชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจได้ เพราะหากไม่ยอมรับก็อาจต้องถึง ขั้นยกเลิกโครงการไปเพราะข้อจำกัดเรื่องเงินที่ใช้ดำเนินโครงการ แต่คงขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยว่าจะเห็นชอบด้วย หรือไม่ หากสามารถปรับเปลี่ยนได้ในฤดูกาลผลิตหน้า หรือปีหน้าได้ก็จะเป็นการดีที่สุด

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) ได้ปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวขาว 35% ลงมาอยู่ที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 เคยกำหนดไว้ที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมอาหารได้ ยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวขาว 5% แล้ว (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2556 เคยกำหนดไว้ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพื่อให้การส่งออกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ให้ผู้ส่งออกพิจารณาตามความ เหมาะสม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. 2556 มีจำนวน 76,995 ตัน มูลค่า 32.754 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.-4 เม.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 1.528 ล้านตัน มูลค่า 674.101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 30.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1.167 ล้านตัน มูลค่า 564.732 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่า เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวปริมาณ 2.2 ล้านตันในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 2.5 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีคาดว่า ยอดส่งออกจะเพิ่มสู่ระดับ 3.65 ล้านตัน และได้ตั้งเป้าว่าในปีนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5-8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นาย Truong Thanh Phong นายกษมาคอาหารเวียดนาม ระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกประเทศจีนได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนามประมาณ 1 ล้านตัน โดยได้มีการส่งมอบแล้วประมาณ 630,000 ตัน ขณะที่ประเทศในแถบแอฟริกาได้ทำสัญญาซื้อไปแล้วประมาณ 500,000 ตัน

ทั้งนี้ นายกษมาคอาหารเวียดนาม คาดการณ์ว่า อุปสงค์จากตลาดข้าวตั้งเดิมของเวียดนามจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศกินี เพื่อส่งออกข้าวประมาณ 300,000 ตันต่อปีให้แก่ประเทศกินีจนถึงสิ้นปี 2558 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ประเทศในแถบเอเชีย และแอฟริกาจะก้าวขึ้นเป็นตลาดนำเข้าหลักสำหรับข้าวจากเวียดนาม

สำหรับความคืบหน้าของโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้นั้น ณ วันที่ 31 มี.ค. ได้ซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 1 ล้านตันครบตามเป้าที่ตั้งไว้แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 344,800 ตัน จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 160,539 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 9,226 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 74,048 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 48,764 ตัน ปลายข้าวจำนวน 5,200 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 15,498 ตัน และข้าวหอมจำนวน 27,500 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 258,175 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 28,166 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 47,360 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

ที่มา Riceonline.com

พม่า

กระทรวงพาณิชย์ (The Ministry of Commerce) รายงานว่า รัฐบาลจะรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวนประมาณ 100,000 ตัน ในช่วงปีงบประมาณ 2013/14 โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในโครงการนี้ประมาณ 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดร. Soe Tun นายกษมาคชาวนาพม่า (The Myanmar Farmers Association) ระบุว่า คณะกรรมการกำกับนโยบายสำรองข้าวแห่งชาติ (National Rice Reserves Supervisory Committee) จะเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกฤดูนาปรัง ในเดือน มี.ค.อยู่ที่ระดับ 169-193 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 49% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (130 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

ทางการฟิลิปปินส์และกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (The Memorandum of Agreement: MOA) เรื่องการค้าข้าวเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง 2 ประเทศ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (The National Food Authority: NFA) สามารถนำเข้าข้าวจากกัมพูชาได้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า โดยดำเนินการผ่านบริษัท Green Trade ของทางการกัมพูชา

นายกรัฐมนตรียูนเซน ของกัมพูชา เปิดเผยว่าปริมาณส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้นและมีการลงทุนในส่วนของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. 2556 กัมพูชาส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 95,228 ตัน เพิ่มขึ้น 148% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ (Phka Malis/Jasmine Rice) จำนวน 42,306 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 45,697 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 4,236 ตัน เป็นต้น โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย ไต้หวันจำนวน 15,200 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 15,169 ตัน มาเลเซียจำนวน 12,137 ตัน จีนจำนวน 8,754 ตัน เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีชินเซิน กล่าวว่า กัมพูชาจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้จำนวนทั้งหมด 1 ล้านตันภายในปี 2558 โดยในปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ

กระทรวงเกษตรกัมพูชา (The Ministry of Agriculture) รายงานเมื่อเดือนม.ค. ว่า ในปี 2555 กัมพูชาสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ 9.31 ล้านตัน ซึ่งจากจำนวนดังกล่าว จะมีข้าวสารประมาณ 3 ล้านตันสำหรับส่งออกในปีนี้ โดยในปี 2555 กัมพูชาส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 205,717 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 201,899 ตัน ในปี 2554
[ที่มา Riceonline.com](#)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มี.ค. มีจำนวน 1.94 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 57 วัน) ลดลง 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.01 ล้านตัน และลดลง 3.9% จากจำนวน 2.02 ล้านตัน ในเดือน ก.พ. 2556 ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 579,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน) ลดลง 25.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้กำหนดปริมาณนำเข้าข้าวเพื่อสำรองคลังสำหรับการบริโภคในช่วงฤดูแล้ง Lean Season (มิถุนายน – สิงหาคม) เป็นจำนวน 187,000 ตัน ลดลง 60% จากปี 2555 ซึ่งได้กำหนดโควตานำเข้าจำนวน 500,000 ตัน โดยการนำเข้าข้าวดังกล่าวจะดำเนินการจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-to-G) โดยหน่วยงาน NFA (National Food Authority) จะเรียกประเทศที่มีข้อตกลงการซื้อข้าวกับฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันมี 2 ประเทศ คือ ไทยและเวียดนาม มาประมูลขายข้าวจำนวนดังกล่าวให้แก่ ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ การประมูลจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน 2556 เพื่อให้สามารถส่งข้าวถึงฟิลิปปินส์ได้ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยปริมาณข้าวที่นำเข้าโดย NFA จะรวมอยู่ในยอดโควตานำเข้าต่ำสุด (Minimum Access Value- MAV) ตามข้อกำหนดของ WTO ที่ฟิลิปปินส์มีข้อตกลงว่าจะให้มีโควตานำเข้าข้าวขั้นต่ำที่ 350,000 ตันต่อปี ซึ่งกำหนดอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ 40% หากเกินกว่าโควตานำเข้าข้าวนี้ จะต้องเสียภาษี ในอัตรา 50%

[ที่มา Oryza.com](#)

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวประมาณ 864,000 ตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.1 ล้านตันในเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจากต่างประเทศในช่วงดังกล่าวลดลง ประกอบกับราคาข้าวในประเทศค่อนข้างทรงตัว ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (Non-basmati rice) จำนวน 544,000 ตัน ลดลง 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 809,000 ตันในเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติมีการส่งออกจำนวน 320,000 ตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 287,000 ตันในเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวของอินเดียปรับตัวสูงขึ้นเพราะ รัฐบาลได้ปรับราคารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร (Minimum support price of paddy) ขึ้นประมาณ 16% ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 12% จากปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการแข่งขันด้านราคากับประเทศเวียดนาม พม่า และปากีสถาน จึงทำให้อินเดียส่งออกข้าวลดลงในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าจากการที่การส่งออกข้าวหนึ่ง และข้าวบาสมาติยังคงมีอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้อินเดียส่งออกข้าวในปีนี้ได้ประมาณ 8.1 ล้านตัน ลดลงประมาณ 20% จากปีก่อนที่ส่งออกได้ประมาณ 10.6 ล้านตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีงบประมาณ 2012/13 (พ.ย.-ต.ค.) ปากีสถานจะส่งออกข้าวลดลงเหลือประมาณ 3.2 ล้านตัน ลดลง 18% จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 3.8 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศในปี 2012/13 นี้จะลดลงประมาณ 12% เหลือเพียง 6 ล้านตัน เนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปากีสถานประสบกับภาวะน้ำท่วม ขณะที่ราคาข้าวในประเทศในปี 2012 ได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 6-19% เมื่อเทียบกับปี 2011 ประกอบกับในปีนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม พม่า เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุที่นำมาให้คาดว่าปากีสถานจะส่งออกลดลง

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 80,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย โดยคาดว่าจะเป็นการซื้อจากบริษัทที่มีการยื่นเสนอราคาที่ 539.59 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) สำหรับข้าวจำนวน 40,000 ตัน (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในการประมูลครั้งนี้) และราคาที่มีการยื่นเสนอที่ 568.20 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) สำหรับข้าวจำนวน 110,000 ตัน และราคาที่มีการยื่นเสนอที่ 569.65 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) สำหรับข้าวจำนวน 40,000 ตัน (เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้อยู่ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวมเป็นจำนวน 240,000 ตัน จากการประมูล 3 ครั้งนับจากเริ่มต้นปี 2556)

ทั้งนี้ ในการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจากเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 140,000 ตัน โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ราคา 543.59 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CFR) (หรือ 547.59 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CFR Liner Out)) จากบริษัท Olam International (ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวมครั้งนี้เป็นจำนวน 160,000 ตัน จากการประมูล 2 ครั้งนับจากเริ่มต้นปี 2556) และข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ราคา 697 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF) จากบริษัท Saif International สำหรับการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจากเมื่อวันที่ 3 มี.ค. นั้น อิรักตกลงซื้อข้าวบาสมาดิจากประเทศอินเดีย จำนวน 30,000 ตัน ราคา 1,244.89 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CFR Liner Out) จากบริษัท Toepfer

ที่มา Oryza.com